

Tôi Sao Tôi Viết Cuốn Chấm Bông Nga: Anh Hùng Chiêm Quốc?

Tác Giả: K2 Ngô Việt Tráng
Thứ Ba, 06 Tháng 3 Năm 2012 21:22

Tôi Sao Tôi Viết Cuốn Chấm Bông Nga: Anh Hùng Chiêm Quốc?

Sau khi cuốn tiểu thuyết lịch sử “Chấm Bông Nga: Anh Hùng Chiêm Quốc” (CBN:AHCQ) của tôi ra đời, có một số đồng hương chấm bông đã đặt vấn đề đặt khái quát sau:

1.Nhân vật anh hùng của Việt Nam không thiếu chi tôi sao lại viết cuốn sách ca ngợi một nhân vật nước ngoài trong chấm bông Việt Nam?

2.Trong tình hình đất nước đang đồng lòng hi sinh xả thân vì độc lập của Trung Quốc tôi sao anh lại khiếm nhã tinh thần dân tộc của người Chiêm, một đất tài nguyên có thể gây nên sự chia rẽ trong cộng đồng Đông Dương tôi nghĩ nên khuyến khích bang khai thác thôi?

Tuy đó là những câu hỏi hay thật nhưng tôi lại đâm ra lúng túng vì tôi nghĩ nội dung cuốn sách tôi viết đã ghi thích rõ rồi. Chấm bông ai “đã xong” cuốn CBN: AHCQ của tôi mà còn hỏi những câu như thế! Có thể tôi đã suy nghĩ hơi chi quá.

Mới đây, trong dịp một số bạn bè cũ gặp nhau, có vài bạn đã gọi đùa tôi là Chấm Bông Tráng. Đùa thân tình hay mỉa mai đây? Tôi hơi lý do thì các bạn bày cho biết là có rất nhiều người đồng hương viết cuốn sách CBN:AHCQ của tôi. Một anh cho biết thêm có người còn cho tôi là kẻ vong bạn, phản quốc nữa! Một người hỏi trong sách nó nói thế nào thì người kia đáp án tôi trả lời “Tôi đâu có thêm đất, chánghe cái táa đá là biết nó phản quốc rồi”. Dá đán đán thế mà tôi nào có biết! Nhưng không sao! Tôi cũng đã từng quen bạn người ta kết tội phản quốc rồi! Chấm bông một đời là trong số những người kết án tôi như vậy cũng có một vài người bạn của tôi nữa! Chuyán như vậy nếu không lên tiếng cũng ngại!

Nhánháu đất giá đã biết, trước đây tôi đã từng viết nhiều tác phẩm tiểu thuyết lịch sử như Lý Trán Tình Hán, Đồng hương Vân Nga: Non Cao và Vác Thám, Công Nữ Ngọc Ván, Trán Khác Chung. Trong đó tôi đã nhắc nhá và đề cao không biết bao nhiêu công lao khó nhác, hi sinh xương máu của anh hùng liệt nữ đã mở nước và giữ nước rồi sao lại bỏ qua không? Còn về Chấm Bông Nga, rõ ràng đó là một nhân vật kiệt xuất nổi bật của dân tộc Chiêm. Theo tôi viết tranh đấu để sinh tồn thì việc cháng lái Đái Việt của ông ta không có gì và ai hỏi! Điáu

Tội Sao Tôi Việt Cuốn Chết Bằng Nga: Anh Hùng Chiêm Quố c?

Tác Giả: K2 Ngô Việt Tráng
Thứ Ba, 06 Tháng 3 Năm 2012 21:22

đáng kä là ông ta đã sáng suät nhän biät mäi hiäm häa tä giäng Đäi Hán rät säm, trong khi các ông Hä Chí Minh, Phäm Văn Đäng nhà ta träi gän 6 thä kä sau (1360-1958) vän chäa nhän ra đäc. Bằng chäng là các vä này đã sän sàng gäi mät phän lãnh thä lãnh häi VN nhä Trung Hoa giä hä!

Cuäi cùng, sau mät thäi gian kinh chäng nhau, näc Chiêm nay đã trä thành miän Trung cäa näc Việt Nam. Dân Chiêm Thành häu hät cũng đã trä thành công dân Việt Nam! Tất nhiên läch sä Chiêm Thành cũng trä thành mät phän cäa läch sä Việt Nam chä! Kẻ thù là kẻ thù giäa mät trän đang đánh nhau chä khi mät kä đã chät hoäc chäu qui phäc kä kia, đã chäu säng chung väi kä kia thì còn thù hän näi gì? Cái quá khä yä đã chôn vùi hän 600 năm räi! Hän näa, sau khi Chä Bằng Nga mät, hai ngäi con cäa ông là Chä Ma Nô Đà Nan và Chä Sän Nô đäu lánh nän La Ngai, chäy sang Đäi Việt và đã trä thành con dân Việt Nam vĩnh viän!

Tä tiên ta täng mä lòng bao dung khi khuyên con cháu “Bäu äi thäng läy bí cùng, Tuy räng khác giäng nhäng chung mät giàn”, sao ta nä quên đi? Tä tiên ta cũng đäy räng “Kinh đô cũng có ngäi đä, Man di cũng có sinh đä, träng nguyên”, cái tâm, cái tài đã chäc ai hän ai? Täi sao ta đem cái lòng häp häi, tä cao ra loä thiên hä đä có thä gây nên mäi häa chia rä giäa nhäng ngäi cùng säng trên mät đäi đät? Không phäi các chính phä miän Nam ta đã täng nêu cao khäu hiäu “Kinh Thäng Mät Nhà” đó sao? Väy thì viäc đä cao anh hùng Chä Bằng Nga không nhäng chäng làm häi gì đän uy tín cäa dân täc Việt mà còn làm vui lòng nhäng dân täc anh em trong đäi gia đình Việt Nam näa!

Điäm thäc mäc thä nhät tôi bày tä nhä väy quý vä có đäng ý không?

Giä tôi xin bäc sang điäm thäc mäc thä hai: Täi sao tôi läi cho ra đäi mät cuän sách väi cái täa đä đäy nhäy cäm rät bät läi cho đät näc träc hiäm häa xâm lăng cäa Trung Cäng? Xin mäi quý vä theo dõi:

-Tháng 2 năm 2009, Web www.tinparis.net đã cho đăng bài viät “Ngäi Châm Đäi Läi Đät Đäi?” cäa tác giä Phan Cao Sän, mät đä tài thäi sä nóng bäng đã khiän cäng đäng ngäi Việt ä häi ngoäi khá ngäng. Bài viät nêu ra nhäng hoät đäng cäa mät sä tä chäc thuäc cäng đäng ngäi Chăm mà tác giä cho là không đäc thuän lä, coi nhä đó mät đäu hiäu “quay läng” väi cäng đäng Việt Nam tä nän (VNCH).

Tôi Sao Tôi Viết Cuộc Châm Bàng Nga: Anh Hùng Chiêm Quốc?

Tác Giả: K2 Ngô Viết Trọng
Thứ Ba, 06 Tháng 3 Năm 2012 21:22

-Ngày 17 tháng 2/2009 trên vài trang web của cộng đồng người Chăm tại n n Cộng Sản lại xuất hiện bài n “Kháng Nghị Th” của ông Musa Porome, chủ tịch tổ chức International Office of Champa (IOC-Champa) tiếng Việt gọi là Văn Phòng Quốc Tế Champa, đáp trả bài viết của ông Phan Cao Sơn.

-Ngày 5 tháng 3/2009 lại có thêm bài viết của BBT Harak Champaka với tựa đề “Trả Lại Bài Viết Người Chăm Đòi Đại Diện Tác Giả Phan Cao Sơn”.

-Tiếp đó, ngày 24 tháng 3 năm 2009, Web Người Việt online lại lên bài viết “Chiến Lược Của Trung Cộng Nhằm Bị N Tây Nguyên VN Thành Tây Tạng 2” của Ts Mai Thanh Truyt. Bài viết này có mục đích cynh giác kh năng TC xúi giục và h u thu n cho một vài tổ chức trong cộng đồng người Chăm thành lập chính phủ lưu vong đòi lại đất cũ của họ miền Trung VN.

-Ngày 13 tháng 4/2009 lại xuất hiện bài viết “Vn Đ Người Chăm Đòi Đại Diện” của ông Tô Công Nhân ng, TTK Hội IOC-Champa trả lại nhng thc m c của Ts Mai Thanh Truyt v.v...

Nhng bài viết trên đng v 2 phía rõ rệt. Một bên thì nêu ra nhng đi u kh nghi, nhng đi m thc m c, cynh giác v nhng m i h i có th x y đ n cho tổ quc Việt Nam. Một bên thì thanh minh, biện bác hoc chng lại nhng lu n đi m của phía bên kia mà các ông cho là ng nh n hoc c ý bóp méo.

Quý v có th tìm nhng bài viết này trên internet. Không biết khi đc qua nhng bài viết này quý v s suy nghĩ thế nào? Riêng tôi, tôi không sao kh i s hãi, lo âu!

Tôi chưa có c h i tìm hi u tính chân xác v nhng v n đ mà các tác giả trên đã nêu ra nhng tôi nghĩ có một số vi c r t đáng lưu tâm là Trung Cộng có th xúi giục, gây s h i u l m, t o m i chia rẽ giữa hai dân tộc Chăm - Việt đ th l i l m. Trong quá kh vi c đó đã x y ra nhi u l n! Nhà Nguyên cũng tng đ vua Chăm Mân cùng “chia th t” Đ i Việt. Đ n th i Minh, h cũng đ

Tôi Sao Tôi Viết Cuốn Chùm Blog Nga: Anh Hùng Chiêm Quốc?

Tác Giả: K2 Ngô Việt Tráng
Thứ Ba, 06 Tháng 3 Năm 2012 21:22

vua Chä Bäng Nga “chia thät” Đäi Việt mät län näa. Điäu may là hai vä vua Chiêm này sáng suät biät träc cái thä “môi hä răng länh”, näu Đäi Việt mät thì Chiêm Thành cũng khó giä đäc, nän cä hai vä đäu cä tìm cách thoát khäi âm mäu đen täi đó. Nhäng biät đâu läi chäng có mät sä ít ngäi Chäm ngày nay vän có thä mäc mäu bän gián đäp Trung Cäng? Có thä có nhäng ngäi chäa hiäu đäc mät khi Trung Cäng đã tràn sang Đông Däng thì ngäi Việt cũng phäi tiêu diät, ngäi Chiêm cũng phäi tiêu diät, Lào hay Miän cũng phäi tiêu diät đä ränh đät cho giäng Đäi Hán sinh sôi näy nä chä! Khi đó thì nhät đänh không còn chuyän khuyên bäu bí chung mät giän thäng yêu läy nhau näa mà chä có chuyän “bäu bí kéo nhau vào näm chung mät näi” thôi vì đäi đäa sä dân Hán nông thôn ngày nay đang đói läm!

Trung Hoa vän là nguän gäc phát sinh ra nhäng mäu hay kä lä mà hä đã đäc kät thành bä cäm nang “Tam thäp läc kä”. Chuyän không làm cho ra có (kä thä 8: “Vô Trung Sinh Häu”) đäi väi hä đâu có khó khăn gì! Hän näa, trong thäc tä, cũng có mät vä tiän sĩ ngäi Chiêm tên Thành Đài đang ä Thäy Đäi nä cũng đang hô hào thành läp “chính phä Champa läu vong” thät (dù chäng thäy ai trong cäng đäng ngäi Chăm äng hä mà chä coi đây là mät trò hä)! Muän biät chi tiät này xin đäc bài “Chung Quän Vä Đä Chính Phä Chăm Läu Vong cäa Ts Thành Đài” cäa Abdul Karim trong Harak Champaka 36.

“Näc mät hay còn kä thät phu cũng có phän trách nhiäm”! Tôi là mät trong sä nhäng ngäi lính VNCH bäi trän, đã lâm cänh näc mät nhà tan. Näc Việt Nam bây giä đang ä trong tay đäng CSVN mà đäng này läi đang bä đäng CS Trung Hoa khäng chä. Tuy phäi đäm thân läu läc quängäi nhäng tâm trí tôi lúc nào cũng canh cánh lo nghĩ vä cä quäc! Nay tuäi già säc yäu tôi đâu có thä làm đäc gì ngoài viäc dùng ngòi bút đä đäng góp chút ích läi nào trong công cuäc cäu nguy tä quäc? Đó là lý do täi sao cuän sách CBN:AHCQ cäa tôi ra đäi!

Tôi đã viết gì trong cuốn CBN:AHCQ?

Träc hät tôi thuät läi mät cách täng häp vä mät giai đän läch sä giäa lúc hai näc Việt Chiêm tranh hùng đã xäy ra vào häu bán thä kä 14 đäa trên nhäng tài liäu cäa các sä gia mäi phía cùng väi mät sä chuyän truyän thuyät dân gian cäa hai dân täc qua hình thäc mät täp tiäu thuyät läch sä đä cho dân chúng đä đäc, đänh. Trong phän mä đäu täp sách, tôi đã läm đäa ra quan đäm cäa mình vä hai chä “anh hùng”. Tôi nghĩ danh hiäu anh hùng phäi đäc quäc dân thäm đänh và thäa nhän chä không thä tä phong nhä kiäu “Bäc, Tôi, Tôi, Bäc cũng anh hùng!” hoäc “Việt Nam là mät näc nhä mà đánh thäng hai đä quäc to (và chä chäu khuät phäc träc Trung Quäc)”! Tôi phäi nhän mänh ä đäm này vì hiän nay ä Việt Nam giäi lãnh đäo CS luôn tä mänh là anh hùng mà läi làm nhäng viäc hoàn toàn phän dân häi näc!

Tôi Sao Tôi Việt Cộng Chứ Không Nga: Anh Hùng Chiêm Quốc?

Tác Giả: K2 Ngô Việt Trung
Thứ Ba, 06 Tháng 3 Năm 2012 21:22

Biết bao nhiêu công lao, xương máu của tiền thân ta đã phải đổ ra để gây dựng, vun bồi, phát triển mới có được một đất nước hình chữ S ngày nay, thế mà họ thản nhiên xén cắt lãnh thổ của ta để đem bán cho giặc Tàu tham tàn! Tôi sao lại có một lòng căm thù như vậy? Tôi nghĩ một trong những nguyên nhân gây nên cái hiện tượng kỳ quái này là sự thiếu hiểu biết về lịch sử tiến hóa của nhân loại cũng như lịch sử nước nhà của đám lãnh đạo này mà ra cả!

Nước ta đã trải qua 4 lần Bắc thuộc và bao nhiêu cuộc xâm lăng khác của người Tàu rồi. Cái gì mà người ta nói là sau khi đưa ra lệnh cho Trần Hưng Đạo ra Đồi Loạn, Trung Quốc liền xâm lược Tây Nguyên ngay (1950)! Thế mà tôi sao các ông Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng lại tin tưởng người Tàu có thể giúp đỡ Việt Nam một cách vô tư, không vụ lợi? Cái gì đã che mắt các ông? Tôi sao ông Hồ Chí Minh và các đồng chí của ông ta lại vội thác cho ông Phạm Văn Đồng ký cái công hàm nhượng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và nhượng vùng biển của Việt Nam cho Trung Quốc?

Ngày xưa các chúa Nguyễn đã từng tìm cách thuyết phục các vua Chân Lạp cho dân Việt vào nước này để khai thác đất hoang, các vua Chân Lạp đã nghe theo. Kết quả những đám di dân Đàng Ngoài này đã trở thành gốc rễ vững chắc để người ta đi vào kinh đô của chính phủ Đàng Ngoài ở Nam Bộ của các chúa Nguyễn! Bài học này rõ ràng để cho thấy mà tôi sao Nguyễn Văn Dực và các đồng chí của ông ta lại còn nghe theo người Trung Quốc vào khai thác tài nguyên Tây Nguyên là cái gì mà người ta nói là đất Việt Nam? Tôi sao chính quyền nhũn nhủn lại đưa nhau cho người ta vào thuê ruộng, mua đất và để cho người ta ở ngoài đất của người bản địa mà không kiểm soát? Kinh nghiệm lịch sử, những hiểu biết về tham vọng của dân Đàng Ngoài Hán học đâu hết? Các ông có ý thức để việc làm của các ông sẽ đưa đất nước VN về đâu không?

Tôi có làm gì quá đáng ngoài việc thu thuế và những sự bóc lột và những trở ngại đã xảy ra cho tôi gia đình hai nước Việt Chiêm như sách đã chép sẵn! Nêu rõ tình hình sáng suốt của vua Chiêm Chư Bông Nga khi ông vua này trí tuệ cảm nhận giác ngộ lòng dân bất tử của người Hán là phần bổ ích dân tộc Việt? Nêu rõ việc Chư Bông Nga chỉ trông không chỉm đóng nước Việt vì biết dân Việt quyết tâm kháng cự khó cai trị là một hành động phản bội dân tộc Việt? Vua Chư Bông Nga nuôi ý định dùng Trần Hưng Đạo hay Trần Nguyên Dật để làm trái dân, làm hàng rào ngăn cách nước Chiêm với nước Tàu, để cho dân Chiêm được yên, một ông vua thối nát dân, lo cho dân như vậy có đáng tôn vinh không? Một nào tôi không biết cho một ý thức báo vệ quốc gia dân tộc, nhìn xa thấy rộng, tôi thấy ông Chư Bông Nga đã vượt qua ông Hồ Chí Minh rất xa! Tôi nghe nhà viết sử Trần Xuân Sinh trong cuốn Thuyết Trần cho rằng “Chư Bông Nga chỉ là một kẻ ngu ngốc bịp bợm”, không biết có thật không? Tôi chưa đọc được tài liệu này. Những người quen ông Trần Xuân Sinh có nói như vậy thì ông Sinh nghĩ sao về việc đưa quân phạt Chiêm của tôi

Tôi Sao Tôi Viết Cuộc Chết Của Ông Nga: Anh Hùng Chiêm Quốc?

Tên: Ngô Việt Trung
Số: 7913; Ba, 06 Tháng 3 Năm 2012 21:22

12 vị vua của vua Trần Dụ Tông là tàn ác tay của Ông Nga bằng một phần kích năm 1377 mà các cuộc sống Việt Nam đều có chép?

Trong tập tiểu thuyết lịch sử CBN:AHCQ này, tôi cũng có trình bày những liên hệ một mặt thì giữa hai dân tộc Việt Chiêm, một mặt của tôi là để dân hai bên cùng hiểu mà xóa đi những mối căm ghét thù hận, họ sát cánh nhau chống lại kẻ thù chung lúc cần đến. Ngoài ra tôi cũng muốn nhắc đến ông bà Chiêm như rằng họ đã từng có một bước tiến bộ anh hùng và sáng suốt đến thế đó! Tôi mong những người anh em Chiêm không coi thường những suy nghĩ, lo lắng về họ và họ để Hán như thế nào của anh hùng Ông Nga để khi một ngày kia những chuyện tốt đẹp của ông Ts Thành Đài là có thật!

Như vậy CBN:AHCQ của tôi là một công trình chính nghĩa để phòng ngừa phân hóa quốc gia đâu phải là một công trình để chia rẽ ai đó đã lầm tưởng!

Ngô Việt Trung